



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ราย ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อ ๑๐ (๔) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้พิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จากข้อมูล ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ราย เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กายูจนา นาคประสม
๒. อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจำง

อนึ่ง ผู้ผ่านการกลั่นกรองเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ต้องนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรกำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยคนละไม่เกิน ๓๐ นาที และตอบคำถามคนละไม่เกิน ๑๕ นาที

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการคณะตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์ ดร.ทองเกียรติ เกียรติศิริโรจน์)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร